

HƯNG HÀ

# Hiệu quả từ phong trào xây dựng đời sống văn hóa



Thi pháo đất tại lễ hội đền Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà).

Ảnh tư liệu

**T**hời gian qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở Hưng Hà được triển khai thực hiện thiết thực, sâu rộng. Những kết quả đạt được từ phong trào đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh cho người dân trên địa bàn.

Nhận thức được tầm quan trọng của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trong xây dựng, phát triển đời sống văn hóa cơ sở nói riêng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nói chung, Ban Chỉ đạo "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Hưng Hà đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào từ cấp huyện tới cơ sở. Các đơn vị, địa phương cũng tăng cường công tác tuyên truyền, đa dạng hóa hình thức tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ góp phần thực hiện tốt phong trào. Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã kê vẽ, in 161 khẩu hiệu, biển tường; 793 bảng rôn khẩu hiệu; 36 pa nô phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền. Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với các phòng ban, ngành, đơn vị thực hiện chu đáo kịp thời các nhiệm vụ tuyên truyền ngày lễ, kỷ niệm các sự kiện trọng đại và các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương. Trong năm 2019, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn

huyện tiếp tục được bảo đảm. 100% đám cưới, đám tang được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, lành mạnh. Ông Lương Xuân Dinh, Trưởng thôn Nứa, xã Liên Hiệp cho biết: Các đám hiếu hỷ được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo thực hiện đúng với quy định của Nhà nước. Ngoài ra, các hoạt động văn hóa, văn nghệ được nhân dân trong thôn chúng tôi hưởng ứng tích cực. Thôn còn thành lập đội tế nữ quan hoạt động thường xuyên, hiệu quả, góp phần duy trì nét đẹp văn hóa địa phương quan tâm, chỉ đạo thực hiện đúng với quy định của Nhà nước. Ngoài ra, các hoạt động văn hóa, văn nghệ được nhân dân trong thôn chúng tôi hưởng ứng tích cực. Thôn còn thành lập đội tế nữ quan hoạt động thường xuyên, hiệu quả, góp phần duy trì nét đẹp văn hóa địa phương quan tâm, chỉ đạo thực hiện đúng với quy định của Nhà nước. Ngoài ra, các hoạt động văn hóa, văn nghệ được nhân dân trong thôn chúng tôi hưởng ứng tích cực. Thôn còn thành lập đội tế nữ quan hoạt động thường xuyên, hiệu quả, góp phần duy trì nét đẹp văn hóa địa phương quan tâm, chỉ đạo thực hiện đúng với quy định của Nhà nước.

viên chức và người lao động trong đơn vị chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Cùng với những hoạt động trên, huyện còn thường xuyên chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn, phối hợp thực hiện quản lý tổ chức lễ hội và các hoạt động văn hóa tín ngưỡng theo nếp sống văn minh. Nhờ những hoạt động thiết thực, trong năm 2019 toàn huyện có 91,5% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 51,5% đồng họ đạt danh hiệu đồng họ văn hóa; 93,2% khu dân cư được công nhận danh hiệu khu dân cư văn hóa. Kết quả trên đã khẳng định sự phát triển mạnh mẽ cả về chất lượng và hiệu quả của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn huyện Hưng Hà. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc phấn đấu các danh hiệu văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời cũng là động lực để các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện nỗ lực hơn nữa nhằm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

MAI THƯ

**D**ưới sự lãnh đạo của Đảng, xã Hoa Lư anh hùng ngày càng phát triển. Diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, khang trang, hiện đại; đời sống người dân không ngừng được nâng lên; niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được củng cố vững chắc.

Hoa Lư là nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên của huyện Đông Hưng. Dù còn non trẻ, số lượng đảng viên ít nhưng Liên Chi bộ Đảng Thần Duyên (tiền thân của Đảng bộ huyện Đông Hưng hiện nay) đã lãnh đạo nông dân Hoa Lư cùng hàng nghìn nông dân Tiên Hưng - Duyên Hà đứng dậy biểu tình đòi giảm thuế, miễn sưu, thả người tại chợ Khô (xã Hoa Lư) ngày 1/5/1930. Đây không chỉ là 1 trong 5 cuộc biểu tình lớn nhất cả nước mà còn mở đầu cho cao trào cách mạng năm 1930 trong toàn tỉnh Thái Bình. Cuộc biểu tình dù bị đàn áp song cán bộ, đảng viên, nhân dân Hoa Lư vẫn đoàn kết một lòng theo Đảng, hàng hái thi đua phát triển sản xuất, tích cực đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến, góp phần cùng quân và dân cả nước đánh thắng giặc ngoại xâm giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Năm 2004, Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang Hoa Lư đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp.

Ngày nay, trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ, nhân dân Hoa Lư đã kế thừa, phát huy những giá trị của vùng đất giàu truyền thống cách mạng, vững tin vào đường lối đổi mới của Đảng, ra sức đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng chí Vũ Xuân Khu, Bí thư Đảng ủy xã Hoa Lư cho biết: Xác định xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là yếu tố quan trọng, quyết định thành lợi nhiệm vụ chính trị của địa

HOA LƯ

# Vững cây cầu nối Đảng với dân



Cơ sở may túi tự tiêu xuất khẩu của anh Vũ Đình Luân, thôn Nguyên Lâm (Hoa Lư).

phương, những năm qua, Đảng bộ xã đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, triển khai nghiêm túc, vận dụng sáng tạo vào thực tế địa phương. Không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Đồng chí Vũ Chí Công, Bí thư Chi bộ thôn 46 cho biết: Chi bộ thôn có 46 đảng viên luôn đoàn kết, thống nhất cao trong tư tưởng và hành động; thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về thời gian, nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Để nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, Chi bộ dân chủ thảo luận, thống nhất 3 mũi nhọn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, gồm: phát huy thế mạnh địa chợ Khô thành chợ đầu mối của cả vùng; vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; du nhập, phát triển ngành

nghe nhằm giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động. Chính vì thế, thu nhập bình quân đầu người của thôn Nguyên Lâm cao nhất xã, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,7% (theo tiêu chí đa chiều). Chi bộ luôn được công nhận trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ xã thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Mọi cán bộ, đảng viên được quyền bàn bạc, tham gia quyết định công việc của Đảng, quyền thông tin, tranh luận và khi đã ban hành nghị quyết, mọi đảng viên và tổ chức đảng luôn "nói và làm theo nghị quyết". Các nghị quyết luôn bám sát tình hình thực tế và có tính khả thi cao. Cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu, hết lòng phục vụ nhân dân, đi đầu trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là xây dựng nông thôn mới nên nhân dân tin tưởng, nghe và làm theo. Do đó, từ một xã thuần nông, đến nay Hoa Lư đã xây dựng được cơ cấu

kinh tế phù hợp. Năm 2019, giá trị sản xuất của xã đạt trên 164 tỷ đồng, tăng 9,1% so với năm 2018; tỷ trọng nông nghiệp chỉ còn 27%, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản chiếm 40%, thương mại, dịch vụ chiếm 33%. Toàn xã có 3 công ty, 7 cơ sở sản xuất lớn, hàng chục cơ sở sản xuất nhỏ, giải quyết việc làm cho hơn 1.000 lao động, góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người đạt trên 43 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,8%. Diện mạo nông thôn được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại. Năm 2017, Hoa Lư được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Anh Vũ Đình Luân, chủ cơ sở may túi tự tiêu xuất khẩu, thôn Nguyên Lâm cho biết: Để tăng thu nhập cho gia đình, góp phần giải quyết việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương, đầu năm 2018 tôi đã mở cơ sở may túi tự tiêu xuất khẩu, tạo việc làm cho 10 người với thu nhập từ 3 - 4 triệu đồng/người/tháng. Mỗi ngày cơ sở sản xuất trên 2.000 túi. Doanh thu mỗi năm trên 300 triệu đồng. Tôi rất mong muốn và sẽ rèn luyện, phấn đấu hết mình để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Thời gian tới, Đảng bộ xã Hoa Lư tiếp tục bám sát nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tập trung chỉ đạo các chi bộ tổ chức thành công đại hội và làm tốt các bước chuẩn bị đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao.

THU HIỀN



Dưới sự lãnh đạo của Đảng, xã Hoa Lư ngày càng phát triển.

**K**hẩu hiệu "Tuổi trẻ Trường Đại học Y Dược Thái Bình xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng" luôn được đoàn viên thanh niên, sinh viên của Trường nêu cao và trở thành phương châm hành động trong phong trào thanh niên. Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã triển khai rộng khắp các chương trình hoạt động vì cộng đồng như hiến máu nhân đạo, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường... Trong đó, hiến máu nhân đạo là một trong những phong trào được đông đảo đoàn viên thanh niên hưởng ứng nhiệt tình. Trung bình mỗi năm, Đoàn trường tổ chức 3 đợt hiến máu tình nguyện với lượng máu tiếp nhận đạt trên 1.500 đơn vị, vượt chỉ tiêu đề ra. Bác sĩ Mai Văn Tư, Trưởng khoa Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Mỗi năm, đoàn viên thanh niên Trường Đại học Y Dược Thái Bình hiến trên 1.500 đơn vị máu, chiếm khoảng 20% lượng máu thu được của cả tỉnh. Đặc biệt, Câu lạc bộ sinh viên vận động hiến máu tình nguyện Trường Đại học Y Dược Thái Bình bất kể thời gian, luôn sẵn sàng tham gia hiến máu, kêu gọi hiến máu cứu người bệnh, nhất là trong các dịp nghỉ lễ, trường hợp khẩn cấp.

Nhiều năm qua, hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người dân được triển khai hiệu quả, trở thành nét nổi bật của tuổi trẻ Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Anh Phạm Tuấn Đạt, Bí

# Chung sức vì cộng đồng

Nhiều năm qua, phong trào thanh niên tình nguyện của Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y Dược Thái Bình được duy trì, phát triển, ngày càng có sức lan tỏa, thu hút đông đảo đoàn viên, sinh viên tham gia và được xã hội ghi nhận, đánh giá cao.



Bên cạnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình còn tích cực tham gia bảo vệ môi trường.

thư Đoàn trường Đại học Y Dược Thái Bình cho biết: Trong gần 3 năm gần đây, Đoàn trường đã tổ chức 5 chương trình khám

bệnh tình nguyện, trong đó có 2 chương trình lớn đã khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 1.500 người dân, tặng

quần áo, sách vở, đồ dùng sinh hoạt cho học sinh và nhân dân các địa phương với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng. Bên cạnh

đó, chương trình tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường đã góp phần tích cực trong việc hỗ trợ thí sinh và người nhà trong kỳ thi THPT quốc gia cũng như hỗ trợ hiệu quả tân sinh viên hoàn thiện hồ sơ nhập học, tư vấn, tìm kiếm phòng trọ, ký túc xá. Chiến dịch mùa hè xanh qua các năm cũng đã thu hút nhiều thanh niên tham gia với các hoạt động: giữ gìn trật tự an toàn giao thông, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, thăm hỏi các gia đình chính sách... Đội hình chủ lực tham gia các hoạt động tình nguyện là các thành viên của các câu lạc bộ: những trái tim nhiệt huyết, sinh viên vận động hiến máu tình nguyện, một sức khỏe...

Cùng với việc tổ chức các chương trình tình nguyện, các hoạt động đồng hành với thanh niên trong học tập, nghề nghiệp, việc làm... cũng được Đoàn trường chú trọng. Hàng tuần, 4 câu lạc bộ: học tích cực, khoa học trẻ, y học cổ truyền, một sức khỏe để triển khai các chuyên đề cập nhật kiến thức y khoa mới, rèn luyện các kỹ năng mềm và là sân chơi bổ ích để sinh viên thể hiện sự tự tin, bản lĩnh về chuyên môn. Đoàn trường đã liên kết với các bộ môn, tổ, phòng tổ chức các cuộc thi, các lớp kỹ năng, lớp hướng dẫn nghiên cứu khoa học để hỗ trợ thanh niên trong học tập. Để biểu dương, khích lệ tinh thần học tập của sinh viên, Đoàn trường thường xuyên tìm kiếm, liên kết các đơn vị để hỗ trợ học bổng cho sinh viên. Mỗi năm, Đoàn trường phối hợp

biểu dương, trao học bổng với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng cho sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, sinh viên vượt khó vươn lên trong học tập. Tuổi trẻ nhà trường cũng thể hiện tài năng đa dạng trên mọi lĩnh vực, từ các cuộc thi nhan sắc, cho đến âm nhạc, thể thao, ngoại ngữ đều đạt các giải cao. Ngoài các hoạt động cấp trường, các hoạt động đoàn cấp khoa cũng diễn ra rất sôi nổi... tạo môi trường lành mạnh để sinh viên học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Em Hà Lê Phương Chi, lớp Y3C K47, Trường Đại học Y Dược Thái Bình cho biết: Tham gia các hoạt động tình nguyện em có thêm nhiều kỹ năng bổ ích phục vụ cho việc học tập và ứng xử hàng ngày. Cũng qua sự kết nối của tổ chức đoàn, sinh viên chúng em được tham gia nhiều sân chơi, được hỗ trợ

về nhiều mặt, phát huy hết khả năng của mình trong học tập, rèn luyện và có thể góp sức vì cộng đồng.

Anh Phạm Tuấn Đạt cho biết thêm: Với kết quả đạt được, Đoàn trường đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Trung ương Đoàn tặng bằng khen; nhiều câu lạc bộ, cá nhân cũng được tặng bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành. Thời gian tới, Đoàn trường tiếp tục duy trì và phát động phong trào thường xuyên, liên tục, hiệu quả nhằm tạo môi trường để đoàn viên, sinh viên trao đổi kiến thức, tiếp thu kinh nghiệm thực tiễn, góp phần giáo dục, bồi dưỡng ý thức, lý tưởng và hành động cách mạng cũng như nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào đoàn và hội sinh viên trong nhà trường.

QUẢN PHƯƠNG



Thanh niên Trường Đại học Y Dược Thái Bình hiến máu tình nguyện.